

# ผนึก10จังหวัดเหนือสกัดไฟฟ้า เข้ม100วันหมอกควันเป็นศูนย์

“ยิ่งลักษณ์” สั่งลุยแก้หมอกควันปี57 วางมาตรการเข้มคุม 100 วันอันตราย “หมอกควันเป็นศูนย์” ย้ำ 10 จังหวัดภาคเหนือบริหารจัดการไฟฟ้าและหมอกควันเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จ ห้ามมีการเผาในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอนวางแผนระยะยาวเชิงรุก ปรับวิถีเกษตรเปลี่ยนจากปลูกข้าวโพดมาปลูกกาแฟ

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ว่า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันปี 2557 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาตมไทย สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพอากาศที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัด 10 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก และอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในขณะนี้ขยายพื้นที่ครอบคลุมถึง 10 จังหวัดของภาคเหนือ แม้ในปี 2556 สถานการณ์โดยภาพรวมจะลดลง แต่ในปี 2557 ก็จำเป็นต้อง

ที่ต้องเตรียมแผนเพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า โดยให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในมาตรการสำคัญ 4 มาตรการอย่างเข้มข้น คือ 1.การป้องกันเน้นวางมาตรการป้องกันเชิงรุก ไม่ให้มีการเผาในพื้นที่เสี่ยง และเร่งสร้างความเข้าใจให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเผา งดเว้นการเผาในที่โล่งและพื้นที่เสี่ยงไฟฟ้า รวมถึงกำหนดเวลาห้ามเผา ในช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. โดยเน้นคุมเข้มพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ พื้นที่การเกษตร และชุมชนริมข้างทางเป็นพิเศษ

2.การเตรียมความพร้อม เน้นการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเข้มข้น โดยกำหนดพื้นที่เสี่ยงไฟฟ้าและหมอกควันเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ กำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ภายใต้การบูรณาการในรูปศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจครอบคลุมทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล 3.การรับมือ ให้จังหวัดบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ โดยผู้ว่ามีอำนาจสูงสุดใน การสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ให้ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน บูรณาการประสานการทำงานที่เป็นเอกภาพ เน้นการปฏิบัติที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการไฟฟ้าและหมอกควัน

4.การฟื้นฟู ให้มีการบูรณาการ

ทุกภาคส่วน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากไฟฟ้าและหมอกควัน หากสถานการณ์รุนแรงให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พร้อมจัดสรรงบประมาณในการบรรเทาความเดือดร้อน ให้มีแนวทางการปฏิบัติที่โปร่งใสและเป็นธรรม

การดำเนินการทั้งหมด ขอให้บูรณาการการบริหารจัดการไฟฟ้าและหมอกควันเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการควบคุมไฟฟ้า และมีเป้าหมายให้ปี 2557 “หมอกควันเป็นศูนย์” ในช่วงวิกฤต

ด้านนายปลอดประสพ สุรัสวดี รักษาการรองนายกรัฐมนตรี กล่าวยอมรับว่า ในพื้นที่ภาคเหนือ 10 จังหวัด ได้มีการขยายตัวของพื้นที่การปลูกข้าวโพดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบุกเบิกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มมากขึ้น ในประเด็นนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล พร้อมกันนี้รัฐบาลก็มีแนวทางที่จะจัดการกับเศษวัชพืชภายหลังการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะต่อซึ่งข้าวโพด

ด้านนายสุรพล พันธุ์อำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้วางแผนระยะยาวในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน เนื่องจากทุกปีจังหวัดแม่ฮ่องสอนประสบปัญหาหมอกควันรุนแรง สาเหตุสำคัญคือการทำการเกษตรในหลายพื้นที่ มีการปลูกข้าวโพดและกะหล่ำปลีจำนวนมาก จึงได้วางแผนร่วมกับประชาชนในพื้นที่และเกษตรกร และกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ปี 2557-2559 ในระยะ 3 ปี เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตหมอกควันของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตรูปแบบระบบการเกษตรเดิมที่มีการปลูกข้าวโพดและกะหล่ำปลี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเผาและก่อหมอกควัน ด้วยการปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชเมืองหนาว อาทิ กาแฟ และแมคาเดเมียแทน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีราคาสูง โดยในระยะ 3 ปีวางแผนเป้าหมายลดการปลูกข้าวโพดและกะหล่ำปลีให้ได้ 20% ต่อปี ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาหมอกควันได้อย่างแน่นอน และยังช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้มากขึ้นกว่าเดิม



100 วันอันตราย - น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ประชุมร่วมกับหน่วยงานรัฐ และผู้ว่าฯ 10 จังหวัดภาคเหนือเตรียมรับมือปัญหาหมอกควันในช่วง 100 วันอันตราย